



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๑๒๖,๒๕๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชงแก้ก.ม.สภาพภูมิรูปการศึกษา

สกัดการเมืองยุ่ง-แนะยุบสมศ.ชี้เพิ่มภาระการจัดการ

● นักการศึกษา ชงแก้ก.ม.กฎระเบียบ จัดตั้งสภาพภูมิรูปการศึกษาดังการเมืองเอี่ยวการศึกษา แนะนำยุบสมศ.ชี้เพิ่มภาระจัดการศึกษา พัฒนาเด็กใน-นอกระบบ 40 ล้านคนสุดลาดแรงงาน อีพีแอนด์คนทำงาน-ผู้สูงวัย นัตกอีกรอบ 19 ก.ค.ก่อนเสนอคสช.

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กลุ่มนักวิชาการนักการศึกษา ภาคประชาสังคม จัดประชุมหารือแนวทางข้อเสนอปฏิบัติการศึกษา (ระยะสั้นและระยะยาว) เพื่อส่งมอบต่อ ผบ.ทร. หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า หลังจากที่มีการเลือกตั้ง หรือมีรัฐบาลชุดปกติแล้ว ตนเสนอตั้งนี้ 1.จัดตั้งสภาเพื่อคณะ

กรรมการปฏิรูปการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนต่างๆ 2.จัดการเมืองยุ่งการศึกษา 3.จัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยระบบการศึกษา 4.จัดตั้งกองทุนที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือการศึกษา 5.ออกกฎหมายนำเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีผู้มารับ และ/หรือ บัญชีเงินฝากที่ไม่มีมีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน มากกว่า 15 ปี มาจัดตั้งกองทุน สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม

6.พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจากการหารือในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่างเห็นตรงกันว่าเป็นการเพิ่มภาระและเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา 7.ผลักดันพ.ร.บ.ของม.รัฐที่จะออกเป็นม.ในกำกับของรัฐ และ 8.สนับสนุนสื่อที่ดีสามารถอยู่ได้

ศ.ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ระบบการศึกษาของไทยเหมือนกับท่อน้ำที่ดูแลเฉพาะเด็กที่อยู่ในท่อ 2-3 ล้านคน แต่ลืมเด็กอีก 30-40 ล้านคน ที่อยู่ข้างท่อที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งตอนนี้เราสนใจวุฒิการศึกษาแต่ทำงานไม่ได้ ทำให้ผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษา 16 ปี ใช้งบประมาณมาก ก็ยังได้คนไม่มีคุณภาพ ดังนั้น โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จะทำอย่างไรให้คนที่อยู่ในท่อและนอกท่อเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ โดยดึงทุกภาคส่วน ทั้งภาคท้องถิ่น ชุมชน เอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เตรียมคนออกไปสู่ตลาดแรงงาน และอีพีแอนด์คนในวัยทำงาน รวมถึงพัฒนาคนกลุ่มคนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดศธ. กล่าวว่า ศธ.จะรวบรวมข้อเสนอดังกล่าว เพื่อนำมาสรุปร่วมกับแผนที่ศธ.กำหนดไว้ก่อนจะเสนอ คสช.ต่อไป แต่ทั้งนี้ จะประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้

